
Alþingi 
Erindi nr. Þ 143/387 

komudagur 19.11.2013
Til þess er málið varðar:

Ég er með lánsveð til kaupa á húsnæði, lánið tók ég 2006 og hefur það hækkað fram úr hófi.
Ég sótti um niðurfærslu skv 110% leiðinni en fékk ekki þar sem lánsveðið var ekki metið inn 
í kostnað vegna fasteignalána. Ég vil leggja áherslu á það að við niðurfærslu verði miðað við 
sömu forsendur og á þeim tíma sem 110% leiðin var sett fram og að þessi skuldaleiðrétting 
verði kláruð fyrst áður en farið verður í að ræða/leysa úr málum tengdum almennri 
skuldaniðurfellingu. Eins vil ég leggja áherslu á að mál lánsveðshópsins verði leyst hratt og 
örugglega, það er óþolandi að sitja svona eftir í súpunni meðan önnur yfirveðsett heimili hafa 
fengið einhverja úrlausn sinna mála.
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